
sþ. 602. Fyrirspurn [309. mál]
til viðskiptaráðherra um ný vaxtakjör viðskiptabankanna.

Frá Helga Seljan.

1. Hefur viðskiptaráðherra gefið samþykki sitt fyrir þeirri innlánsvaxtabreytingu sem
Iðnaðarbankinn og Landsbankinn höfðu forgöngu um í bankakerfinu?

2. Hvaða afleiðingar telur ráðherra að þessar breytingar hafi á almenn útlán bankanna
síðar á árinu?


